
Injili hii ya Ufalme 

 

1  



2  

Injili hii ya Ufalme 
Adrian Ebens 

Nakala Iliyonakiliwa- Ilirushwa Moja kwa Moja  
tarehe 19 Desemba 2019 

 

 
Baba uliye mbinguni, tunakushukuru kwamba tunaweza 
kukusanyika pamoja usiku wa leo kujifunza neno lako. Na 
ninaomba kwamba tunaposhiriki wakati huu pamoja, kwamba 
malaika wako wataingliia kati na kwamba utatubariki, kwamba 
utatufundisha. Bwana, tunajua kwamba ulimwengu una hasira. 
Mataifa yana hasira, mambo mengi sana ya kutisha yanafanyika, 
machafuko kila mahali. Na katikati ya haya, tunatazamia kwenye 
Mwamba imara ili tupate kuwa na nanga kwa ajili ya nafsi 
tunapopitia siku zijazo. Na ninaomba kwamba katika mambo 
ambayo tunashiriki pamoja, kwamba tuwe na injili ya Yesu Kristo, 
ili mioyo yetu isishindwe kwa kuogopa mambo yatakayokuja juu 
ya dunia, na kwamba tujifiche katika mahali pa siri pa Aliye Juu, 
chini ya uvuli wa Mwenyezi na kukaa pamoja na Kristo kifuani 
mwa Baba. Na tunakushukuru kwa kujibu maombi haya katika jina 
la Yesu, amina. 

Nilipokuwa nikisafiri kutoka kwa rafiki yangu Craig karibu na 
Newcastle, ambayo ni saa moja hivi Kaskazini mwa Sydney huko 
Australia, nilisafiri kwa gari-moshi hadi Uwanja wa Ndege wa 
Sydney. Iwapo umekuwa ukitazama habari hata kidogo, Sydney na 
Brisbane zimefunikwa na moshi, mojawapo ya misimu mibaya 
zaidi ya moto ambayo tumekuwa nayo kwa muda, ingawa baadhi 
ya wataalamu wa takwimu wanaweza kutufanya tuamini kwamba 
mambo ni mabaya zaidi sasa kuliko ilivyokuwa kabla. Lakini 
unapotazama historia ya mioto ya Australia, tumekuwa na mioto 
mibaya sana nyakati zilizopita, na ni kweli kwamba mambo 
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yanazidi kuwa mabaya, sivyo? Lakini mimi hugundua ajenda ya 
wengine kuzidisha kesi ya mabadiliko ya hali ya hewa. Na hii 
inaweza kuwa sehemu katika ajenda ya upapa juu ya mabadiliko ya 
hali ya hewa. Je, hilo linawezekana kuleta ulimwengu wote chini ya 
utawala wa mamlaka ambayo, [inasema] “lazima tudhibiti mambo 
haya yote vyema.” 

Lakini kwa vyovyote vile, moshi hakika ulikuwa mzito huko 
Sydney. Lakini nilipokuwa nikisafiri kwa treni, nilipanda kwenye 
treni nikiwa na shehena zangu na watu waliokuwa kinyume nami, 
pia walikuwa na shehena na tukaanza kujadiliana, na walikuwa 
wakisafiri kwenda Austria na Ujerumani kutumia muda na familia 
yao. Wote wanasafiri hadi Austria kuwa na Krismasi nyeupe. 
Ukifika Australia, hautapata Krismasi nyeupe huko Australia, 
utapata nyuzi joto mia moja. Na utatokwa jasho, lakini walikuwa 
wanaenda kuitumia Krismasi nyeupe. Na tulianza kuzungumza na 
bila shaka waliniuliza, "Unasafiri kwenda wapi?" “Naam, ninasafiri 
kwenda Georgia, Atlanta na kushiriki habari fulani kutoka katika 
baadhi ya vitabu ambavyo nimekuwa nikivitayarisha.” “Oh, wewe 
ni mwandishi. Unaandika juu ya masomo gani?" "Oh, nina furaha 
kwamba umeuliza." 

Na tunaanza kuongea. Na nilishiriki kuhusu usadikisho wangu 
kuhusu Mwokozi wetu mwenye upendo na jinsi anavyowakilisha 
tabia ya baba yetu na kwamba ingeonekana kwamba karibu Ukristo 
wote haujaelewa tabia ya Mungu. Na kwamba Mungu si jeuri. 
Mungu hatafuti kuwaangamiza wale ambao hawafuati kwa 
uangalifu na kwa woga kila maelezo magumu katika mfumo fulani 
dhalimu. Lakini Mungu huyo ni upendo na neema na rehema. Na 
ndiyo, bila shaka, katika makuzi yangu, na kwa wengi wetu ambao 
tumelelewa katika Ukristo, tulifundishwa kwamba Mungu ni 
upendo, kwamba Mungu ni mwenye rehema. Na kwamba 
mkimkubali Mwana wake na kumwamini, mtakuwa na uzima wa 
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milele. Tatizo lilikuwa ni lakini. Lakini usipofanya hivyo, basi 
Mungu atakuchoma motoni. 

Sasa, kwa Waprotestanti wengi, neno linalofuata ni milele. Kwa sisi, 
ambao tumeingia katika imani ya Waadventista, tumsifu Mungu. 
Ni kwa muda mfupi sana. Mungu atawachoma watoto wake waasi 
kwa muda mfupi tu. Na kwa sisi ambao tunafahamu Roho ya 
Unabii, basi muda mrefu zaidi ungekuwa ni siku kadhaa. Hisia ya 
namna hiyo, aina hiyo ya mchakato wa mawazo ambayo Mungu 
angeteketeza watoto wake waasi huondoa kabisa uhuru wa injili. 
Inajenga mazingira ya hofu. Baba yetu angewachoma moto watoto 
wake waliopotoka ambao kwamba ametumia juhudi nyingi 
kuokoa? Halafu, kwa sababu hawakubali, basi angegeuka na 
kuwachoma? Hii imechanganya watu. Na nilipokuwa 
nikizungumza na mtu huyu ambaye alikuwa na asili ya 
Kimethodisti, lakini alikuwa ameenda katika aina fulani ya imani 
isiyoaminika, iliyoorodhesha kutoweza kwake kufahamu mungu 
ambaye angefanya mambo haya kwa watoto wake. 

Nami nikasema, "Hii ndiyo hoja, haswa." Naye alikuwa 
ameonyesha kwa mashaka yake kwamba bila shaka, hakuwa na 
imani kwa Mungu kwa kiasi fulani. Nami nikasema, "Unajua nini, 
mimi pia siamini Mungu wala sina Mungu. Baba yangu hafanyi 
mambo ambayo Ukristo unafundisha kwa ujumla." Sisemi kila mtu 
lakini kwa ujumla. Ninamwabudu Mungu wa Yesu Kristo. Yule 
ambaye kwa hakika amefunuliwa katika Biblia, yule anayewapenda 
watoto Wake na kuwajali watoto wake. Alivutiwa. Alitaka 
kujihusisha. Alipendezwa na mambo ambayo nilikuwa nikisema 
kwamba kuna njia nyingine mbadala ya wale wanaoamini kwamba 
hakuna Mungu iliyo tofauti na Ukristo na unaweza kuingia katika 
uhusiano wa upendo na Mungu wa Yesu Kristo kwa maana Yesu 
mwenyewe alisema, “Ikiwa umeniona mimi, umemwona Baba...." 
Je, inaweza kuwa kweli? Je, inaweza kuwa kweli kwamba ikiwa 
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umemwona Kristo yule alipokuja duniani, alipokuja hapa, 
alimwambia Filipo, "Filipo, ikiwa umeniona mimi, umemwona 
Baba." 

Na Filipo aliona nini kwa miaka hiyo? Aliona nini? Kuponya 
wagonjwa, kufufua wafu, kuhubiri rehema na neema, upole, wema. 
Alipopigwa, aligeuza shavu la pili. Huu ndio ufunuo ambao Yesu 
ametupatia. Je, tunawezaje kukosa hili katika ufahamu wetu? Haya 
ni baadhi ya mambo ambayo nilikuwa nikijadiliana na bwana huyu 
na nilipata fursa ya kushiriki naye kitabu chetu kidogo, Identity 
Wars. Alikuwa na huzuni. Alipendezwa sana kukisoma na alikuwa 
akitazamia kunipa maoni fulani. Na kulikuwa na mwanamke 
mwingine aliyeketi kando yangu ambaye pia alikuwa amelelewa 
katika mazingira ya Kikristo. Alilelewa katika mazingira ya 
Kikatoliki. Na tena, nikielezea kama ambavyo wengi wameelezea, 
haswa huko Australia ambapo nadhani ni sawa na huko Amerika. 
Mwakilishi wetu mkuu zaidi wa kanisa katoliki nchini Australia 
amefungwa kwa ajili ya kuwalawiti watoto au hapana, ninadhania 
kuwanyanyasa kingono wavulana wawili wakiwa na umri wa 
miaka 13 au 14. 

Yuko jela. Ana rufaa yake ya mwisho kuchukua nafasi, bila kujali 
matokeo ya hilo, athari ya hili kwa wakazi wa Australia ni kwamba 
kanisa ni halina maana kabisa. Hakuna mahali pa kanisa hili tena. 
Tazama, watu hawa, na nimekuwa na watu wakiniambia hivi tena 
na tena, “Hawa watu wa Mungu waliowadhulumu watoto hawa, 
hili haliwezi kusamehewa na hatuliamini tena kanisa kwa sababu 
ya mambo ambayo wameyafanya. " Sasa, najua kwamba mambo si 
tofauti hapa Marekani, na baadhi ya mambo ambayo yamefanyika 
hapa, na tunaweza, kama baadhi, kama nilivyozungumza na mtu 
fulani, nimewauliza mawazo yao. Na ninapozungumza nao kuhusu 
hili, majibu ya papo hapo kutoka kwa baadhi ni, "Tunahitaji 
kurudisha hukumu ya kifo. Jambo bora zaidi kwa mtu huyu ni 
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risasi katikati ya macho." Je, hilo ndilo suluhisho? Je, hilo linamaliza 
tatizo? Halionekani kulimaliza. Halionekani hivyo, lakini kuna 
silika hii ya asili, kuna haki hii inayoinuka ndani ya nafsi ya 
mwanadamu kumwaga hukumu juu ya watu kama hao. 

Wakati Craig na mimi tulipokuwa tukisafiri kwa ndege kutoka 
Sydney hadi Melbourne, ilitubidi kwenda kutoka Sydney hadi 
Melbourne na kisha kwenda LA, usiniulize kwa nini, lakini 
tulifanya hivyo. Lakini nilipata fursa ya kuzungumza na mtu 
mwingine. Naye pia alikuwa yeye yule, akizungumzia aina hizi za 
mambo. Tuliingia kwenye mazungumzo marefu na niliweza 
kushiriki naye moja ya vitabu vyangu, Identity Wars, lakini 
masuala yaleyale, maswali kuhusu Mungu ambaye angeua watoto 
wake mwenyewe wanaokataa kumfuata jinsi anavyotaka. Na 
niliwaambia baadhi yao katika mijadala yangu, na ninauliza 
maswali haya popote ninaposafiri, "Je, kuna tofauti yoyote kati ya 
Mungu wa Ukristo na kiongozi wa Korea Kaskazini? Je, kuna 
tofauti yoyote?" 

Kila mtu nchini Korea Kaskazini anampenda Kim Jong Un, sivyo? 
Kwa sababu kama hawafanyi hivyo... Lakini je, hivi sivyo Ukristo 
unavyofundisha? Kama unampenda Mungu... Sasa, Mungu alitoa 
dhabihu. Nadhani hilo linakuongoza katika swali lingine. Kwa 
hiyo, Mungu anasikitishwa na ukweli kwamba tumefanya dhambi, 
na hivyo ili kuitosheleza ghadhabu yake, anamtuma mwanawe 
achinjwe msalabani ili kuridhisha hasira yake. Sasa, watu wengi 
wasingependa kulieleza hivyo. Hawangependa kusema hivyo. 
Kutetea imani ya Kikristo, kuwa mteyezi wa Kikristo, wasingeweza 
kusema hivyo. Lakini hii ndio njia ambayo watu wengi wanaona 
hili. Upatanisho unafanyikaje moyoni mwangu? Ni kwa jinsi gani 
moyo wangu unabadilishwa kumpenda Mungu katika kifo cha 
kikatili na uharibifu wa Mwana wake? Je, hilo linabadilishaje moyo 
wangu na kunifanya nimpende? 
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Adhabu imelipwa. Mtu mwingine amelipia adhabu yangu, lakini 
basi itabidi ushughulike na dhahiri ya mtu ambaye alipanga 
adhabu hii yote. Haya ndiyo mambo ambayo ulimwengu unauliza. 
Haya ndiyo maswali wanayojiuliza. Je! ni ajabu kwamba wengi 
duniani...Naam, nadhani umesikia neno baada ya Ukristo, tunaishi 
katika ulimwengu wa baada ya Ukristo. Mataifa ya Magharibi ya 
ulimwengu yanasonga mbele zaidi ya Ukristo kwa sababu 
haujauridhisha moyo kama ulivyofanya hapo awali. Na Hollywood 
inafanya kila iwezalo kusambaza utupu na kutoa faraja na kufanya 
kazi mbaya. 

Kwa hiyo, haya ni baadhi ya mambo ambayo nilipata nafasi ya 
kushiriki, na nilipata nafasi nyingine ya kuzungumza na bibi 
mmoja tulipokuwa njiani kuelekea LA na nikaweza kumpa nakala 
ya Matendo ya Mungu Wetu Mpole. Na hilo lilikuwa jambo la ajabu 
sana... Ninapenda kuwapa watu kitabu hicho, Matendo ya Mungu 
Wetu Mpole. Huyu ndiye Mungu ninayemwabudu, baba mwenye 
upendo, Baba mpole, Baba mwenye rehema ambaye ni mwenye 
neema kwa watoto wake. Na kwa wale ambao mmekuwa nasi 
katika safari kwa muda wa miaka kadhaa iliyopita, je, mioyo yetu 
haijawaka ndani yetu? Tunapomtazama Mungu wetu, Mungu huyu 
mwenye rehema na tunapojivua, safu baada ya safu, tukiuliza 
swali, "Je! ni kweli?" Wengi waliniambia miaka kadhaa iliyopita, 
"Nataka kuamini kwamba baba yetu kweli ana upendo, lakini 
niliposoma hadithi, Agano la Kale, jamani!" Nilikuwa na uzoefu 
kama huo. Je, tunaelezaje hadithi hizi katika Agano la Kale? 

Yanaonekana kuwa wazi sana, lakini kwa vile tumejifunza na jinsi 
tulivyotazama na tumepiga magoti na kuomba kwa Baba yetu na 
kuomba mwongozo, ni kweli kile alichosema Mwanao? Je, wewe ni 
kama mwanao, kwa sababu tunampenda Mwanao. Mwanao ni 
mzuri. Tulimpenda, lakini je, Baba ni kama yeye kweli? Na kwa 
hivyo, tumepata katika somo hilo na kwa furaha kubwa. Na hili 
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ndilo jambo ambalo Biblia inasema, "Nanyi mtakaponitafuta kwa 
moyo wenu wote, ndipo mtaniona." Na unapokuja kwenye vifungu 
hivyo vya maandiko ambapo unasema, “Baba, hili linasikika kama 
umekasirika. Na hili linasikika kama umefuta mamia ya maelfu ya 
watu. Ni wewe kweli huyo? Ulifanya hivyo kweli? Niko tayari 
kuamini tofauti, lakini ulisema kwamba hili ni Neno lako, na 
ninahitaji kuamini Neno lako.” Na hii ndiyo migongano 
inayoendelea akilini na kujaribu kushindana na kuoanisha 
Maandiko na kupata maana yake. 

Watu wengi wametuambia, "Mnaifanya Biblia kuwa ya kiroho, 
hadithi hizi katika Agano la Kale." Na ninasema, "Vema, labda 
unayafanya maneno ya Yesu kuwa ya kiroho anaposema, 'Ikiwa 
umeniona, umemwona Baba.' Namaanisha, ni kweli au si kweli? 
Alimaanisha alichosema?" Na kama vile ambavyo tumegundua 
Yohana 5:22, ninafanya mazoezi kidogo tu. Yohana 5:22 
inanikumbusha sana hadithi hiyo. Unajua hadithi kuhusu jinsi 
karne nyingi, nyingi, mtu fulani aliamua kwamba buibui walikuwa 
na miguu sita. Unakumbuka jina la yule jamaa? Sijui, lakini kwa 
karne nyingi, ulimwengu uliamini kwamba buibui walikuwa na 
miguu sita. Na kisha mtu mkweli akaamua kuhesabu miguu yao. 
Miguu minane. Kwa kweli walichukua muda kusema, "Subiri. Hiyo 
sio sita, ni nane." Ilichukua karne kadhaa tu kwa wanadamu ambao 
walikuwa wamekubali urithi wa baba zao, wa buibui wana miguu 
sita chini ya udanganyifu. Na ghafla wakaangalia. Na kwa hivyo, 
tunaona katika Yohana 5, nilipata buibui wa miguu sita ambaye 
kwa kweli alikuwa na miguu minane. 

Yohana 5:22, Kwa maana Baba hamhukumu mtu ye yote." Kitabu 
cha Yohana ni mojawapo ya vitabu ninavyovipenda sana katika 
Biblia. Penda kitabu hiki, penda sura hii, lakini nilikubali tu kile 
ambacho mababu zangu walikisema juu ya Baba yangu kama 
hakimu mkuu, yule anayekusanya ulimwengu wote mbele yake na 
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kuchunguza vitabu vyote ili kuona kama umekuwa mtukutu au 
mwema, kando ya suti kubwa nyekundu. Inapendeza au vyema? 
Kwa maana Baba hamhukumu mtu. Baba hamhukumu mtu yeyote? 
Yesu alisema. Natafuta rejea. Ni wapi rejea ilipo? Hapa kuna 
udhuru. Hakuna kifungu cha kuleta udhuru hapa, kwani Baba 
hamhukumu mtu. Je,hilo haliendani na baba mwenye upendo? 

Inaleta maana. Baba hamhukumu mtu yeyote. Na bado vifungu 
vingine vinaweza kuonekana kuashiria tofauti. Lakini napenda 
kuanzia pale Mwokozi wangu anapoanzia. Na kama anaanza kwa 
kusema, Baba hamhukumu mtu,” basi nitajaribu kuelewa 
anamaanisha nini kwa hili. Kwa vyovyote vile, tunataka kuja... 
Ninatoa tu nyenzo za utangulizi. baadhi ya mambo ambayo 
tumeangalia katika mfululizo wetu, tunazungumza juu ya 
ulimwengu wote, katika ulimwengu wote. Tuna nini? Tunaenda 
ulimwenguni kote na nini? Kisha nikaona malaika mwingine, 
akiruka katikati ya mbingu, mwenye Injili ya milele, awahubiri hao 
wakaao juu ya nchi, na kila taifa na kabila na lugha na jamaa, 
akasema kwa sauti kuu, Mcheni Mungu, na kumtukuza, kwa 
maana saa ya hukumu yake imekuja. Kuna hukumu. Kwa maana 
saa ya hukumu yake imekuja. Ngojeni, saa ya hukumu yake 
imekuja. Saa ya hukumu yake imekuja. 

Tumefika wakati katika historia ya mwanadamu ambapo tuna 
ukweli wa kutosha kwa ajili yetu kama jamii ya wanadamu, 
kuweza kuweka vipande hivyo pamoja na kuhukumu tabia ya 
Mungu kama ni sawasawa na Yesu Kristo alivyosema, saa ya 
hukumu yake imefika. Injili hii, vema, twende kwenye injili ya 
milele. Hebu tuje kwenye Mathayo 24 na Ufunuo 14. Kwa wale 
ambao wameunganishwa kwenye harakati za wana Marejeo, hizi 
ndizo nguzo za msingi za ujumbe wetu. Ujumbe wa Malaika wa 
Tatu pamoja na Mathayo 24 na maneno ya Kristo kuhusu kuja 
kwake. 
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Wanafunzi walishtuka wakati Yesu anazungumza nao kuhusu 
hekalu la Yerusalemu, kwamba hakuna jiwe litakaloachwa juu ya 
jiwe katika Mathayo 24 na mstari wa pili. Wakati wanapanda 
kwenye Mlima wa Mizeituni na wakamjia Yesu na kumwambia, 
“Je, waweza kutuambia mambo hayo yatakuwa lini? Aina hiyo ya 
sauti kama mwisho wa dunia. Basi, mambo haya yatatukia lini, na 
ni nini dalili za kuja kwako na mwisho wa dunia.” Jambo la kwanza 
ambalo Yesu anawaambia katika mstari wa nne, anasema, 
“Jihadharini mtu asiwadanganye." Kutakuwa na udanganyifu 
mwingi. Na kwa yeyote kati yetu ambaye ameishi miongo kadhaa 
baada ya muda, unaanza kugundua kuwa umewekwa katika 
udanganyifu. Udanganuifu umekuzunguka. 

Na wakati mwingine hutoka kinywani mwako ikiwa wewe ni 
mwaminifu. Umewahi kutaka kununua kitu ambacho unajua 
hupaswi kukinunua? Unaweza kujihusisha na udanganyifu, 
ukijishawishi mwenyewe. Akili ya mwanadamu ina uwezo huo. 
“Jihadharini mtu asiwadanganye.” Sasa kifungu kinachofuata 
kinavutia sana, “Kwa maana wengi watakuja kwa jina langu, 
wakisema, ‘Mimi ndiye Kristo.’” Sasa, je, tunafasiri jambo hili jinsi 
gani? Sasa, nilifundishwa nikiwa mtoto kwamba kwa kweli “Mimi 
ndiye Kristo” ni katika nukuu, kwamba watu watakuja huku 
wakidai kuwa Masihi, lakini wao si Masihi. Na kuna wale 
wanaokuja wakisema kwamba wao ni Kristo, lakini bila alama za 
kunukuu, wengi wanakuja wakisema kwamba wanaamini kwamba 
Yesu ndiye Kristo, lakini watawadanganya wengi. Je, wengi 
hawaamini kwamba yule mtu aliyetembea juu ya maji, mtu wa 
Galilaya, je, hawaamini kwamba Yeye ni Mwana wa Mungu, Yesu 
Kristo Mwana wa Mungu? Ndiyo, wengi waliamini hivyo, lakini 
wanawadanganya wengi. Hii ndiyo changamoto. Na kwa kweli, 
inazungumza juu ya Vita na uvumi wa vita. 
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"Kwa maana taifa linaonyesha kuinuka dhidi ya taifa." Sasa, kabla 
hatujaendelea, sehemu hii ya historia ya mwanadamu ambayo Yesu 
anaiweka hapa, ni kielelezo cha uzoefu wa mwanadamu. Njoo 
kwenye Mhubiri 3:15, “Yaliyokuwako yamekuwa sasa. Na 
yatakayokuwako yamekwisha kuwako. Kwa nini Mungu anayataka 
yale ambayo yamepita? Kwa sababu tofaa hazianguki mbali na mti, 
sivyo? Zina mbegu. Tunabeba mbegu za mababu zetu na tunarudia 
historia ya wazee wetu. Na kwa hivyo, katika maneno ya Yesu 
hapa, tunaona historia ambayo inaweza kurudiwa tena na tena, na 
tena. 

Na kwa hivyo, tunapofuatilia historia hii, tunaweza kuiona ikiwa 
imewekwa waziwazi kwa sababu inatokea tena na tena na tena, 
inaweza pia kuwa inafanyika kutoka wakati wa Kristo hadi ujio wa 
pili katika mlolongo mmoja. Lakini ndani ya mlolongo huo 
mkubwa zaidi, unavyo vipande hivi vidogo vya kitu kimoja 
kinachotokea wakati wote. Hapo zamani taifa liliinuka dhidi ya 
taifa. Na ningesema kwamba kwa mara nyingine tena, miaka 70 tu 
baadaye kutoka kwa moto mkubwa wa mwisho kati ya mataifa. 
Tunakaribia kushuka tena kwenye shimo hilo. Si sisi? Kwa nini? 
Kwa sababu sisi ni wana wa baba zetu tangu miaka 70 iliyopita. Na 
kama mataifa, tuko tayari, propaganda nchini Australia 
inaongezeka. Tunaongeza propaganda nchini Australia dhidi ya 
China. Tunajiandaa kwa vita. 

Unapata propaganda sawa hapa? Tunajiandaa kwa vita. China, 
Urusi itahusika sehemu gani? Marekani itahusika sehemu gani? 
Tutakuwa upande wa nani? Je, Brexit ina athari gani kwa Umoja wa 
Ulaya? Je, haya yote yatafanyikaje? Haya ni mambo ambayo bado 
hayajajulikana kikamilifu, lakini tunajua kwamba mataifa yana 
hasira. Mataifa yanajiandaa kwa vita na kwamba juu ya yote haya, 
ni ajenda hii ya mabadiliko ya hali ya hewa ya kutuongoza kwenye 
siku ya mapumziko. Mambo haya yote yako mbele yetu tu. “Hayo 
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yote ndiyo mwanzo wa utungu, ndipo watakapowasaliti ninyi 
mpate dhiki, na kuwaua ninyi; nanyi mtakuwa watu wa kuchukiwa 
na mataifa yote kwa ajili ya jina langu. Hayo yametokea huko 
nyuma mara nyingi, yatatokea tena. 

Mstari wa 10, “Ndipo wengi watakapochukizwa, na kusalitiana. Je, 
watu wanachukizwa leo? Katika enzi ambayo watu wana uhuru wa 
kujitambulisha kama kibaniko, mbwa, paka au chochote 
wanachotaka kutambua, bila kujali biolojia yao, watu wanaudhika. 
Una Jordan Peterson hadi Kaskazini huko anachochea kiota cha 
mavu akikataa kukubali sheria ya viwakilishi vya jinsia na watu 
wanaudhika. Mambo haya yote yanatujia kwa sababu watu 
wanachukizwa na hivi karibuni watasalitiana. Kosa la mataifa 
hupelekea hadi kufikia hatua ya usaliti na katika kutafuta udhibiti. 

Je, ulisikia hivi majuzi jinsi ambavyo Richard Dawkins amekubali 
ukweli kwamba mihimili ya jamii yetu ya Magharibi, ambayo 
imejikita katika imani ya Kiyahudi-Kikristo, inaweza kweli kuwa 
ushawishi wa kuleta utulivu kwamba tunapaswa kuwa waangalifu 
tusije tukaruka. Umeisoma hiyo? Matunda ya alichokuwa anatafuta 
sasa yanakuja na hapendi ladha yake. "Manabii wengi wa uongo 
watatokea," mstari wa 11, "na watadanganya wengi." Hili ni jambo 
gumu, manabii wa uongo kila mahali. "Na kwa sababu ya 
kuongezeka maasi, upendo wa wengi utapoa." Uovu unazidi? 
Lazima tu kuchukua moja ya vifaa hivi. Mtandao unatuleta katika 
supu ya pamoja ya uchafu ambayo wengi wa dunia 
wanaukumbatia. Na kama nilivyotaja, baadhi ya takwimu katika 
kitabu hiki kipya, Comforter, ambacho tumetoka tu kukitoa, Gary 
amechapisha nakala chache. Tunazo zingine huko. 

Akinukuu kutoka kwenye kitabu cha Comforter sasa. Barua pepe 
bilioni 2.5 kila siku hutumwa na maudhui ya ponografia. Bilioni 2.5 
kwa siku, saa 43,000 za video za ngono zinapakiwa kwenye 
mtandao kila siku, kuogelea tu kwenye uchafu huu na mataifa 
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yanaunywa. Na muundo wa jamii zetu unamomonyolewa taratibu. 
Ndoa si taasisi tena yenye thamani kwa watu wengi sana. Na 
upendo wa wengi unazidi kupoa. Uovu ni mwingi. "Lakini mwenye 
kuvumilia hata mwisho, ndiye atakayeokoka." Je, tunavumiliaje 
hadi mwisho? Ni nini kinachotuwezesha kuvumilia hadi mwisho? 
Hili hapa jibu, mstari wa 14, "Na Injili hii ya ufalme itahubiriwa 
katika ulimwengu wote." 

Swali ni, Bwana Yesu, injili hii ni nini? Injili hii ni nini? Tunapaswa 
kujua injili hii ni nini ili tusidanganywe kwani Paulo alisema katika 
Wagalatia 1:8-9, “Mtu akihubiri injili yo yote isipokuwa hiyo 
niliyowahubiri, na alaaniwe." Inasema, na alaaniwe, kama 
inavyoruhusu kutendeka. Kwa sababu ikiwa unaamini injili ya 
uongo, ikiwa huamini ukweli wa injili ya kweli, laana yako 
mwenyewe inarudi juu yako mwenyewe. Apandachi mtu ndicho 
atakachovuna. Sio Mungu anayeweka laana juu ya wale 
wanaomkataa. Wanaopokea matokeo ya uchaguzi wao wenyewe. 

Lakini Paulo anasema, “Kama mtu…” Naye asema, “Basi, kama 
nilivyowaambia, nasema tena, mtu awaye yote akihubiri Injili yo 
yote isipokuwa hiyo niliyowahubiri, na alaaniwe." Kwa hiyo, 
tunahitaji kujua injili hii ni nini. Na hapa ndipo ninapotaka kuzama 
ndani kidogo kama nilivyowahi kufanya, katika mahubiri 
niliyofanya hapa mwaka wa 2014 yaitwayo The Divine Pattern of 
the Cross. Unakumbuka hilo? Kielelezo cha Uungu cha Msalaba? 
Sijui kama Carlos anasikiliza, lakini alipoanza kuhusika katika 
ujumbe huo, mahubiri ya kwanza aliyosikiliza yalikuwa mahubiri 
hayo. Haleluya, ubarikiwe, Carlos. Tunazo kanuni na ninacho 
kijitabu hapa kwa wale ambao hawajakiona, Kielelezo cha Kimungu 
cha Maisha na juu ya kanuni hii, juu ya muundo huu wa chanzo na 
mkondo, uliowekwa kwenye uhusiano kati ya Baba na Mwana, 
Baba chanzo kikuu cha yote, Mwana ndiye njia kuu ya wote. 
Mambo yote ya Baba huja kwa njia ya Mwana. Hakuna 
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kilichofanyika bila Mwana. Mwana ameumba kila kitu kwa niaba 
ya Baba yake aliyeumba vitu vyote kupitia Yesu Kristo. 

Lakini kanuni tuliyoiangalia ni kwamba chanzo, kwamba Baba 
haonekani na kwamba Kristo ndiye sura inayoonekana ya Mungu 
asiyeonekana. Na ninaenda kwa ufupi sana juu ya hatua hii ili 
kutoa hoja. Na hiyo ilikuwa mwishoni mwa 2013 tulipowasilisha 
hili kwa mara ya kwanza, kwamba msalaba wa Kristo uliokuja 
miaka 2000 iliyopita ni udhihirisho unaoonekana wa ukweli 
usioonekana ambao umekuwa ukifanyika tangu kuwekwa misingi 
ya ulimwengu. Kristo alichinjwa tangu kuwekwa misingi ya 
ulimwengu. Hili lilikuwa ni badiliko la kufikiri kwamba msalaba 
huu uliotujia, udhihirisho wa msalaba huu, msalaba huu, ambao 
ulikuwapo tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu, hatimaye katika 
damu ulijidhihirisha, miaka 4,000 baadaye. Ulizaliwa. 

Msalaba ulizaliwa, lakini msalaba huo ulikuwa kwenye tumbo la 
uzazi la wanadamu tangu mwanzo kabisa. Dhana hii, ufahamu huu 
wa msalaba ulikuwa ni mapinduzi, lakini haukupaswa kuwa 
mapinduzi. Kwa nini yasingekuwa mapinduzi? Kwa sababu 
mnamo 1888, ninapotumia neno 1888, je, sote tunafahamu maana ya 
hilo? 1888, ujumbe ulikuja kuhusu mateso ya Kristo na yale 
aliyokuwa akipitia tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu. 
Ninataka kufupisha hili kidogo kwa ajili yako katika kitabu 
Education ukurasa wa 263. Huu ni ushahidi wa hali yetu ya 
Laodikia kwa sababu nililelewa katika harakati za Waadventista. 
Mimi ni Msabato wa kizazi cha tatu. 

Bila kujali wale ambao wamejaribu kunitenga na taasisi yangu 
ninayoipenda, mke wangu ni Muadventista wa Sabato wa kizazi 
cha tano aliyeletwa katika ujumbe na AG Daniels mwenyewe, sio 
mke wangu, lakini babu yangu mkubwa, mkubwa, babu yake 
mkubwa, mkubwa, babu mkubwa. Na kwa hivyo, katika malezi 
yangu ni Muadventista wa Siku ya Sabato, anayefundishwa katika 
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jukumu la msingi na utotoni, mambo haya yote sijawahi kusikia 
injili ikihubiriwa, kama ninavyokaribia kukusomea sasa. Sijawahi 
kuisikia ikihubiriwa hivi, kamwe. Na hiyo ni aibu kweli. Lakini 
inaeleweka. Kwa hiyo, nataka nikusomee Education ukurasa wa 
263, kwa sababu Roho ya Unabii inamalizia sehemu hii kwa nukuu 
kutoka kwenye Mathayo sura ya 24, injili hii. Na hili ndilo 
tunalohitaji kuelielewa. Ukweli kwamba sijawahi kusikia injili hii 
na nitafikia uhakika. Ukweli kwamba sikuwahi kusikia injili hii 
katika maisha yangu yote ya Waadventista ina maana kwamba 
sikuwahi kusikia injili. 

Ni ajabu kwamba nilihangaika na utunzaji wangu wa Sabato na 
mambo yangu mengine yote na magumu na kushinda, na ahadi ya 
maisha ya ushindi ya Kikristo na bila ahadi ya uwezo wa kufanya 
hivyo, kwa sababu sikuwa nimesikia injili, hawakuwa wamesikia 
injili. Je, ni matokeo gani ya kukataliwa kwa ujumbe wa 1888? Ni 
nini matokeo, hakuna injili. Hayo ndiyo matokeo. Mtu ye yote 
akihubiri injili yo yote isipokuwa hiyo niliyowahubiri, na alaaniwe. 
Nami nilikuwa nimelaaniwa, nikikaa pale katika faragha yangu ya 
nyumba yangu mwenyewe nikishindana na mwili wangu na 
majaribu yangu na kujaribu kushinda na kutokuwa na uwezo hata 
ingawa ningeweza kuimba nyimbo, Bwana, nakuombea ushindi, na 
zaidi. Ninaomba ushindi, ndivyo ninavyoanguka zaidi. Lo, lakini 
lazima tuende kanisani kila Sabato, lazima tuonyeshe ulimwengu 
wote kwamba tunashinda. Unafiki mtupu. Katika maisha yangu, 
unachukua unachotaka, lakini hayo yalikuwa maisha yangu. 
Unafiki ule ulikuwa ukinitia wazimu, nikitaka kuamini kwamba 
ninaweza kushinda na bado sina uwezo wa kufanya hivyo, jambo 
ambalo niliamini kwamba Mungu angenipa. Kwanini Mungu 
hunipi ushindi? Mwanangu, hunijui. Ninyi hamnijui, kwa sababu 
mnapaswa kunijua. 
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Hebu tusome Education 263, “Wale wanaofikiria matokeo ya 
kuharakisha au kuizuia injili, wanafikiria kuhusiana na wao 
wenyewe na ulimwengu. Ndiyo. Katika yote hayo tumefanya kazi. 
Mwisho unakuja. Tuna mstari huu mkubwa. Sheria ya Jumapili 
inapokuja, imetupasa tu kutoa nakala za kutosha za kitabu 
Pambano Kuu. 

Na kisha, mambo haya yatatokea. Na kisha sheria ya Jumapili 
inakuja na tunaenda nyumbani. Tunafikiria juu ya uhusiano na sisi 
wenyewe. Ukifikiria kuhusiana na Mungu, ikiwa unafikiri juu ya 
mateso ambayo dhambi imesababishia Muumba wetu. Mbingu zote 
ziliteseka katika mateso machungu ya Kristo. Na hapa kuna hoja 
kuhusu muundo wa uungu, msalaba unaoonekana wa miaka 2000 
iliyopita, ambao ni ufunuo na utaona kile inachosema hapa. 
“Mbingu zote ziliteseka katika uchungu wa Kristo, lakini mateso 
hayo hayakuanza au kumalizika kwa kudhihirika kwake katika 
ubinadamu. Msalaba ni ufunuo kwa hisia zetu butu za uchungu 
ambao tangu kuanzishwa kwake, dhambi imeleta kwenye moyo wa 
Mungu.” 

Kwa kweli tukifikiria juu ya mateso ya Mungu, tukifikiria juu ya 
Baba yetu aliye mbinguni, je, tunamlilia Baba yetu tunapofikiria 
mateso anayopata? Je, tunaweza kufikiri, vizuri, Mungu ni Mungu, 
Mungu anajua kila kitu. Mungu ana nguvu zote, Mungu ni muweza 
wa yote, Mungu, kama ilivyofundishwa na wengi, Mungu hapitiki. 
Nini kile? Hana hisia. Je, unaamini hivyo? 

[Hadhira: Hapana.] 

Haleluya. Ikiwa Yesu ni ufunuo wa Baba, je, alionyesha hisia? 
Tunapoona hisia ya Kristo, tunawezaje kuamini kwamba Mungu 
hawezi kupitika? Hiyo ni hadithi nyingine. Ufunuo kwa hisia zetu 
butu. Mateso haya, mateso ambayo Baba yetu tangu kuanzishwa 
kwake. Yalianza lini? 
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Shetani alipoasi mbinguni kabla ya dunia hii kuumbwa, Kristo 
alikuwa msalabani. Kristo alikuwa akiteseka katika roho yake, 
akiteseka. Na msalaba ni nini? Mathayo 16:24, “Yeye atakaye 
kunifuata, na ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba wake, anifuate. 
Msalaba ni kujikana nafsi. Kukataa hiyo, ambayo ni haki yako ili 
kusaidia mtu mwingine au kuwa baraka kwa mtu mwingine, ili 
mtu anapokupiga kofi kwenye shavu moja unampa shavu la pili. Ee 
Bwana, nisaidie. Nisaidie niwe hivyo. Huo ndio msalaba. Huo ndio 
msalaba hakika. [Tuendelea Kusoma kutoka kwenye Education 
ukurasa wa 263] “Kila kutanga mbali kutoka kwenye haki, kila 
tendo la ukatili, kila kushindwa kwa ubinadamu kufikia lengo lake 
huleta huzuni kwake. Maafa yalipowajia Israeli, ambayo yalikuwa 
ni matokeo ya hakika ya kutengwa na Mungu kwa kutiishwa na 
adui zao, ukatili na kifo. Inasemekana kwamba nafsi yake ilikuwa 
na huzuni kwa ajili ya masaibu ya Israeli. Katika dhiki zao zote 
aliteswa, akawainua, akawachukua siku zote za kale,” kama katika 
Waamuzi 10:16 na Isaya 63:16. 

Andiko hilo, "Katika dhiki zao zote yeye aliteswa." Kufikiri juu ya 
mateso ya Baba yetu. “Roho wake hutuombea kwa kuugua 
kusikoweza kutamkwa, na viumbe vyote vinaugua pamoja na 
kuwa na utungu. Moyo wa baba usio na mwisho umegubikwa na 
huruma. Ulimwengu wetu ni nyumba kubwa ya Lazaro, mandhari 
ya taabu ambayo hata hatukuruhusu mawazo yetu yazingatie.” Na 
mimi hupitia hili na ninalipitia kwa sababu nisipoendelea kulipitia, 
tuko katika hatari ya kulisahau. "Na hatuwezi kufahamu. Lakini leo 
Baba yetu alitazama. Alitazama watoto wachanga 125,000 tumboni 
wakichinjwa kwa kutoa mimba leo," na kesho wengine 125,000 na 
siku iliyofuata, 125,000. Mwaka huu, watoto wachanga milioni 40 
hadi 50 wanachinjwa kwa kutoa mimba. Je, Baba yetu anahisi 
hivyo? Hakuna shomoro anayeanguka chini bila Baba yetu kujua. 
Kama inavyosema katika kitabu, Desire of Ages, pigo la maumivu 
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hutetemeka hadi kwenye moyo wa Mungu. Moyo wa Mungu una 
ukubwa gani? 

Ni mkubwa mno. Kwa nini Baba yetu ajiruhusu kuteseka katika 
yote haya. Watu 3,000 leo walijiua kwa kujiua na kuacha msururu 
wa maisha ya wanadamu, waliinama chini watu kwa uchungu juu 
ya watoto wao waliopotea au wazazi au chochote kilichochukua 
maisha yao wenyewe. Na Kristo alihisi yote. Baba alihisi yote. 
Inabidi nirudie haya akilini mwangu ili kuweka msingi wangu wa 
ukweli wa kile kinachotokea katika maisha Yake. Ikibidi niimbe, 
Yesu, niweke karibu na msalaba, huu ni msalaba wake. Msalaba 
uliodhihirishwa miaka 2000 iliyopita, lakini Yesu alitembea hadi 
Kalvari leo. Leo alienda Kalvari. Leo Alitemewa mate. Machoni pa 
wale wasichana wadogo waliodhulumiwa leo na wanaume 
wachafu, Kristo aliteseka na mateso ya msalaba, zaidi ya wanawake 
na watoto milioni 13 na wanaume waliotumiwa kwa utumwa, kwa 
ajili ya ngono duniani kote. Watu milioni 13 tunaowajua, Kristo 
alihisi yote. 

Alihisi yote. Sio tu kwa mtendewa, lakini kwa mhalifu, ambaye 
anaweza kuua hisia zao za asili kwa mtu mwingine kuharibu hisia 
hiyo, kufanya uovu kama huo kwa mtu mwingine ili kunyamazisha 
dhamiri yako. Ilimbidi kumsukuma Kristo mbali. Kama mtu mmoja 
alivyonieleza jambo hilo ambaye alikuwa amezoea kutazama 
ponografia, alisema, "Ndiyo, kwa muda mfupi wa kwanza mwili 
wako unapiga mayowe ili uache. Roho wa Mungu anasihi, 
'Tafadhali usiende kwenye njia hii. ,'" akasema, "Lakini unapita 
hilo." Nafsi ya mwanadamu kana kwamba inaweka mkono wake 
juu ya kinywa cha Kristo na kumwambia, "Je! Nitapata ninachotaka 
na hamtanizuia,” na Kristo huku akitokwa na machozi 
akimwangalia mtoto Wake, akiuficha moyo wake akifikiri atapata 
kuridhika katika tamaa yake na kuishia katika taabu ya kutisha, 
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mahusiano yaliyovunjika, maisha yaliyoharibiwa na Kristo hana 
budi kuyatazama yote. 

Na swali linaendelea kuja. Ninaposema hivi kwa watu, "lakini kwa 
nini haachi?" Uchungu huu wote, watu 5,000 waliokufa kwa 
matumizi mabaya ya pombe au sigara au chochote kile, 10,000, 
matumizi mabaya ya dawa za kulevya yanayoendelea, Kristo 
anayasikia yote, watoto wote wanaozomewa na kuzomewa, wote 
unyanyasaji na kupiga kelele wakati wowote watu wanapofokeana 
au kuonyeshana hasira Kristo huhisi yote. Yote hayo. Je, unaishije 
ukijua kwamba ulipokuwa unaishi katika mazingira hayo na ukajua 
kwamba Kristo yuko katika mateso makali sana hivi sasa, yuko 
katika uchungu mwingi sana hivi kwamba anapumua kwa shida? 
Je, unashughulikiaje hilo na kuishi maisha yako? Je, unaendeleaje 
kuishi maisha yako? 

Vema, nikifikiria juu ya mambo hayo, hiyo si rahisi kwangu kwa 
sasa kwa sababu nina mambo haya yote ambayo ninahitaji 
yafanywe. Na nina mambo ambayo ninahitaji kufanya maishani 
mwangu kabla sijafa. Na kufikiria juu ya mateso haya yote ambayo 
Mungu ameyapitia, kweli? Je! ni lazima nifikirie juu ya hili kila 
wakati? Je, ni lazima... Hiyo ni badala ya usumbufu. "Mpaka 
tutambue jinsi ilivyo, mzigo ungekuwa mbaya sana, lakini Mungu 
anahisi yote. Ili kuharibu dhambi na matokeo yake, alitoa mpendwa 
wake bora zaidi. Ameiweka katika uwezo wetu, kupitia ushirikiano 
naye ili kukomesha mbegu ya taabu." Ameweka katika uwezo 
wetu, kwa kushirikiana naye ili kukomesha tukio hili la huzuni.” 
Lakini je, unabii hautabiri? Je, si tayari kufanyiwa kazi? Je, Mungu 
hakuwa tayari kulifanyia kazi hili? Unamaanisha nini ameiweka 
katika uwezo wetu na kuunganishwa naye ili kuikomesha taabu? 
Nini? Je, tunalimalizaje tukio hili la huzuni? 

Na hili ndilo jambo ninalolifikia, kwamba leo, mateso haya ya 
Kristo, kama inavyosema katika Roho ya Unabii. Na nakumbuka 
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nilisoma maneno hayo ikabidi nisome tena na ni kama ndotoni 
ninaposoma maneno haya, unasoma pale yanasema kila siku Kristo 
anateseka kwa mateso ya kusulubiwa. [ST Jan 28, 1903] Niliisoma 
na kuisoma na nililia tu. Na nikasema tu, “Sijui la kufanya. Sijui 
nifanye nini kuhusu hilo.” 

Na aliniambia tu, "Adrian, unaweza kukesha pamoja nami saa 
moja?" Kama alivyowaambia wanafunzi wake, wanafunzi 
walipatwa na tatizo la usingizi. Kwa hiyo, najua baadhi yenu 
mlisikia haya hapo awali, lakini itawabidi mnifurahishe kwa sababu 
inanibidi kuhubiri hili, kwa ajili yangu. Nahitaji kukumbushwa yale 
ambayo Baba yangu anapitia. sielewi. Siwezi kuelewa. Inanishinda. 
Lakini ninapofikiria juu yake, ni kama, lazima unipende sana ili 
uwe unastahimili mateso haya yote na watu wote wanaosema, 
"Vema, kwa nini asiache?" Kwa hivyo, ikiwa angeacha, ikiwa 
angeweza kuzuia, itakuwaje kwako na mimi? 

Je, tungeokolewa? Ikiwa Kristo angekuja usiku wa leo 
ungeokolewa? Nataka kusema ndiyo. Ninaamini, ndiyo. Lakini 
nafsi inatetemeka kidogo, inatetemeka kidogo tu. Je, ningeokolewa? 
Kwa imani naamini. Ameiweka katika uwezo wetu kwa 
kushirikiana Naye ili kukomesha tukio hili la taabu. Kisha anasema 
hivi, “Injili hii ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote.” Injili 
gani? mateso ya Baba yetu, mateso ya kutisha sana, makubwa sana. 
Yanang'aa sana. Hakuna mtu mwenye uwezo wa kuelewa 
kikamilifu. Na kwa nini anafanya hivi?Kwa upendo kwako na 
kwangu. 

Na kwa hivyo haiwezekani kabisa kuwa Mungu yuko tayari leo, 
kuteseka kifo cha watoto wachanga 125,000 ambao hawajazaliwa, 
wale 3000 waliokufa kwa kujiua, elfu tatu na nusu waliouawa 
katika ajali za gari leo, maelfu na maelfu ya watu waliokufa kwa 
kuzidiwa na madawa ya kulevya leo na uchungu wote na uchungu 
unaohusishwa ambao uliambatana nayo. Alivumilia haya yote leo, 
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ili uwe na siku nyingine ya kuishi na kutoa moyo wako kwa Kristo 
na kujitoa kikamilifu kwake ili Kristo afanyike ndani yako tumaini 
la utukufu. 

Ili kwamba, Kristo atakapodhihirishwa kikamilifu katika wale 
144,000, kama inavyosema katika Ufunuo 14:1, kutiwa muhuri kwa 
jina la Baba, ambalo ni tabia yake, ambayo imeandikwa katika zile 
amri 10, ndipo tuweze kwenda nyumbani. Lakini si mpaka injili hii 
ya ufalme ihubiriwe. "Injili hii ya ufalme itahubiriwa katika 
ulimwengu wote kuwa ushuhuda chini ya mataifa yote; hapo ndipo 
ule mwisho utakapokuja." Ni injili ya kujikana nafsi. Ni injili ya 
kujinyima kusikoweza kupimika. Na kwa kumtazama Mungu wa 
injili hii, lazima ubadilishwe kuwa sura yake, ikiwa unaiamini. Na 
unaweza kuanza kujinyima na kuanza kuomba na kuomba kwa ajili 
ya Roho wa Mungu, kwa namna ambayo hukuwahi kumwomba 
hapo awali, “Bwana, nijalie nifanane nawe.” 

Na unakuwa unakatishwa tamaa pale unapokerwa na kukatishwa 
tamaa na watu wengine maana unajua hupaswi kuwa hivyo. Kwa 
sababu Baba yenu hayuko hivyo, Mwokozi wenu hayuko hivyo. 
Lakini kwa kutazama unabadilika. Na huyu Yesu mwema alifichwa 
kwangu kwa zaidi ya miongo minne. Sikuweza kumpata. Wengi 
watakuja kwa jina langu wakisema kwamba, "Mimi ndiye Kristo, 
lakini watadanganya wengi." Nilidanganywa. Nilikuwa dhaifu, 
mnyonge, maskini, kipofu na uchi, bila haki ya Kristo, kwa sababu 
sikujua ukweli wa injili hii ya Mungu ambaye yuko tayari kuteseka 
sana zaidi ya uwezo wa kufikiri. 

Katika enzi zote za umilele, sitaweza kamwe kuelewa hili 
kikamilifu, kwa sababu tumezungumza hivi punde kuhusu siku 
moja ya uchungu wote ulimwenguni kote umeunganishwa na 
moyo wa Mungu. Nilimuuliza mama mdogo mara moja, 
nilipokuwa nikimueleza injili hii na yeye ameketi pale akicheza na 
binti yake mdogo mzuri. Nikamwambia, "Ungejisikiaje, ikiwa binti 
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yako angeanguka ghafla kutoka kwenye kiti hiki na kupiga kichwa 
chake chini, utajisikiaje? Je, ungesikia maumivu?" 

Mzazi yeyote? Nakumbuka kuwa wakati mtoto wangu mkubwa, 
Michael, anacheza kitandani na nilikuwa nikicheza naye na bado 
alikuwa hajaimarika sawa sawa na sikuweza kumfikia kabisa. 
Akakaa, akajiweka sawa kisha akadondoka nyuma ya kitanda 
akatua na kichwa chini huku akilia, niliumia na kupata uchungu 
kwa ajili ya mwanangu. Iliniuma sana mwanangu alikuwa 
anaumwa. Je, Baba wa mbinguni yuko tofauti? Inakuwaje kuona 
watoto wake wakimuumiza zaidi? Nimekuwa nikipoteza hisia, 
nilipata uzoefu mbaya wa kukua huko Australia katika utamaduni 
wa Magharibi ambapo nilitazama filamu nyingi, ikiwa ni pamoja na 
Terminator. Mimi ni mwenye dhambi mgumu. Kwa hivyo, 
imechukua muda kwa Mungu kunifungulia mambo hayo yote na 
kunifanya kuwa mtu nyeti tena. Je! unajua jinsi ya kuishi tu kama 
mtu nyeti katika ulimwengu huu? Kitu fulani kinaniambia ni 
vigumu kidogo tu kwa wanawake kuliko ilivyo kwa wanaume. 

Je, ni lazima ujifanye mgumu? Je, ni lazima ujifanye imara? Tuko 
katika hatari ya kupoteza sifa za kike katika tamaduni yetu leo, kwa 
wanawake kuwa wagumu na wenye nguvu na kuamua zaidi. 
Kubwa, kasi, nguvu zaidi. Usikivu, hiyo labda ndiyo sababu ya 
kusawazisha. Na nakumbuka wakati mke wangu alijilofungua 
mtoto wangu, nilifikiri, wanawake wana nguvu, wow. Kwa hiyo, 
labda ni vigumu kwa wanaume kuliko wanawake. Lakini, hata 
hivyo, kwa vyovyote vile, hatuangalii Vita vya Jinsia usiku wa leo. 
Injili hii ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote. Huu ndio 
ujumbe. 

Sasa, cha kufurahisha katika hili ni, baada ya kauli hii katika 
Education ukurasa wa 263. Nimekuwa nikitazama hili, baada ya 
kauli hii, wakati injili hii ya ufalme, Injili hii ya mateso ya Baba yetu 
na Mwanawe pekee, wakati inahubiriwa katika ulimwengu wote, 
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nini kinatokea? Mstari wa 15, “Basi, hapo mtakapoliona chukizo la 
uharibifu, lililonenwa na nabii Danieli, limesimama katika 
patakatifu. Je, hiyo inamaanisha au hii inatuambia kwamba 
usipoihubiri injili hii, basi hutaona chukizo la uharibifu? Je, hilo lina 
maana? 

Injili hii ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote. Basi, ninyi 
mnaoihubiri Injili hii. Mtakapoiona injili hii, mtaliona chukizo 
lifanyalo ukiwa limesimama katika patakatifu. Kwa hiyo, kwa somo 
lote la Biblia linalozungumza kuhusu Danieli na Ufunuo na dhana 
zote za Uadventista katika miongo kadhaa iliyopita kuhusu chukizo 
la uharibifu. Ikiwa huhubiri injili hii ya ufalme, huna fununu. Na 
hiyo hutuongoza kwenye anuwai ya mambo ambayo ningependa 
kuyashiriki. Na nadhani ninafupisha tu kidogo usiku wa leo. Hilo 
ndilo lilikuwa lengo la wasilisho hili, kwa muhtasari tu kidogo 
usiku wa leo. Chukizo linalofanya ukiwa. Nilimwomba Gary 
achapishe idadi fulani ya vijitabu hivi vidogo tulivyo navyo huko. 
Key to Empowering the Third Angel's Message. Kitabu hiki 
kiliandikwa na kaka yangu mpendwa, Deyan huko Sofia, huko 
Bulgaria, kito cha Bulgaria. Usikate tamaa Deyan, nakupenda. 

Kitabu hiki kinazungumza juu ya chukizo la uharibifu, 
linalohusiana na injili hii ya ufalme. Imeandikwa kwa namna ya 
mbegu. Ndiyo, kuna baadhi ya mambo humu ndani ambayo ni 
vigumu kueleweka, lakini katika sura ya kwanza ya kitabu hiki, 
inaweka kwa ajili yako, chukizo la asili. Chukizo la asili lilikuwa ni 
nini? Na ninataka tu kukusomea mambo kadhaa, kwa nini hii ni 
muhimu, kwa nini tunahitaji kuelewa chukizo linalofanya ukiwa na 
jinsi litakavyosimama mahali patakatifu? Bado kuna mambo mengi 
ambayo tunapaswa kuelewa. Na ninazungumza kidogo kwa ufupi, 
lakini katika Danieli 12, inasema, "Wale waongozao wengi kwenye 
haki wataelewa, wenye hekima wataelewa, lakini wale 
wanaoongoza wengi kwenye haki." Kwa hiyo, wale ambao 
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wameikubali injili hii ya ufalme. Kuna mengi zaidi ambayo 
yanaweza kusemwa juu ya hatua hiyo maalumu. Lakini, nataka tu 
kukusoma kidogo kutoka ukurasa wa 10 na 11, kuhusu chukizo la 
asili. 

Hili ndilo chukizo la asili. Desire of Ages, ukurasa wa 761.4, “Katika 
ufunguzi wa Pambano Kuu, Shetani alikuwa ametangaza kwamba 
sheria ya Mungu isingeweza kutiiwa. Kwamba haki haikupatana na 
rehema, na kwamba sheria ikivunjwa, haingewezekana kwa 
mwenye dhambi kusamehewa. Kila dhambi lazima iadhibiwe, 
alihimiza Shetani; na kama Mwenyezi Mungu angesamehe adhabu 
ya dhambi, basi hangekuwa Mungu wa ukweli na uadilifu.” Hilo 
ndilo chukizo la asili. Ninawezaje kukuthibitishia hilo? Hebu 
nisome sasa kutoka kwenye Christ Triumphant ukurasa wa 11.4, 
ambayo ni sambamba na kauli hiyo, lakini inasomeka hivi. “Nguvu 
za kuhukumu za Shetani zingemwongoza kuanzisha nadharia ya 
haki isiyopatana na rehema.” Hili kaka na dada ndilo 
ninalopendekeza kwenu ni chukizo la asili. Kusema kwamba haki 
ya Mungu haipatani na rehema yake. "Anadai kuwa anahudumu 
kama sauti na nguvu ya Mungu, anadai kwamba maamuzi yake ni 
ya haki, ni safi na bila kosa, hivyo anachukua nafasi yake kwenye 
kiti cha hukumu." 

Kiti cha hukumu kiko wapi? Katika akili zetu. Nitapanda mbinguni, 
nitakuwa kama Aliye juu, nami nitaketi katika kiti cha enzi. Shetani 
anaketi kwenye kiti cha enzi na katika mawazo ya viumbe vyote 
vya uumbaji, anaingiza mfumo huu wa haki wa uongo. 
Tunazungumza zaidi hapa katika kitabu Key to Empowering the 
Third Angels Message, lakini sitaingia humo sasa. “Kisha 
anachukua nafasi yake kwenye kiti cha hukumu na kutangaza 
kwamba mabaraza yake hayana makosa. Ana haki isiyo na huruma 
inaingia, haki bandia, chukizo kwa Mungu." Neno hilo chukizo 
katika kamusi ya Webster, mojawapo ya maana za hili, kuchukia 
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kupita kiasi au kudharau sheria, kuchukia au kuchukiza. Hili ndilo 
chukizo la asili. Ilikuwa ni chukizo kwa Mungu kwamba Shetani 
angeanzisha nadharia ya haki, isiyopatana na rehema yake. 

Na kusema kwamba kwa hiyo, kwa sababu ya haki ya Mungu, 
kama Shetani alivyotangaza, kwamba Mungu hakuwa katika nafasi 
ya kusamehe mwenye dhambi bila adhabu ya kifo, hili ni chukizo la 
asili. Na Mungu katika rehema zake kuu, ninapotafakari juu ya 
mambo haya, ninapotazama mambo haya, tuko kwenye kilele cha 
jambo kubwa sana, kwa wale ambao wamekuwa wakijifunza jambo 
hili. Kwamba Mungu ametupa ufahamu kamili na wa utaratibu, 
mfumo wa kuweza kueleza injili hii ya ufalme ambayo inafichua 
chukizo la asili ambalo tuna vipengele muhimu vya kulielewa. 
Bado kuna mambo zaidi ya sisi kuelewa katika vitabu vya Danieli 
na Ufunuo, ambavyo kwa wazi ni kielelezo cha Uungu, Danieli 
akiwa chanzo, Ufunuo ukiwa njia. Lakini kuelewa chukizo la 
uharibifu ni nini na linamaanisha nini tunaposema kwamba 
chukizo la uharibifu liingie patakatifu. 

Kwa hivyo, ningehimiza sisi sote kuzingatia kwa uangalifu 
vipengele hivi. Baadhi ya mambo haya yana changamoto, lakini 
najua baadhi yenu mnasoma na kusoma na kuomba. Tunajaribu 
kuweka vipande hivi chini kipande kwa kipande, kama kipande 
cha ushahidi wa kuthibitisha hili ni ule tuliofanya kabla ya kitabu 
hiki kiitwacho Natural Justice and Atonement in the life of Saul and 
Agag. Vitabu hivi akilini mwangu, vikiweka baadhi ya vipande 
muhimu katika fumbo ili kuelewa maana ya Yesu katika Mathayo 
24. Uwiano kati ya injili hii ya ufalme, na kwa hiyo kuweza kuona 
chukizo linalofanya uharibifu. Na bila shaka, hilo linafungamana na 
Danieli 11:45, wakati mfalme anapoweka lake…Inasema nini? 
Danieli 11:45. "Naye ataziweka hema zake za enzi kati ya bahari 
katika mlima mtakatifu wa utukufu; lakini atafikilia mwisho wake, 
wala hapana atakayemsaidia." 
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Hutakuwa unaelewa mistari hii kama huelewi injili hii ya ufalme na 
kwa sababu hiyo, machukizo. Ni chukizo gani linalofanya 
uharibifu? Jibu la kawaida bila shaka, ndani ya Uadventista, 
chukizo linalofanya uharibifu ni nguvu ya Rumi. Ingawa ni dhahiri 
huo ndio udhihirisho wa hali ya juu katika umbo la kidunia la 
mamlaka ya kifalme ambayo huweka rehema na uadilifu na 
kupindukia kinyume cha kila mmoja kwa mwingine na kudai kifo 
cha mkosaji. Lakini inabidi kuingia ndani zaidi ya hapo, chukizo 
linalofanya uharibifu. Chukizo linalotusababishia watu 
wanapokiuka nafasi zetu, kukiuka utu wetu, kututendea jinsi 
wasivyopaswa kututendea, na kuna hasira hii inayopanda ndani 
yetu. Hili ndilo chukizo linalofanya moyo wa mwanadamu ukiwa 
na kututenganisha sisi kwa sisi, sivyo? 

Mungu atukomboe na hisia hii ya udhalimu. Hisia hii inaweza 
kuwa kile tunachokiita hasira ya haki. Sio haki, lakini hakika ni 
hasira, au ni kujihurumia, kujihurumia kwamba mtu angenitendea 
hivi. Hiyo ni aina ya hukumu, sivyo? "Unathubutuje kunitendea 
hivi?" Hiyo ni hukumu kwa watu wengine. Ni sehemu ya chukizo 
linalofanya uharibifu. Hiki ndicho ninachokifahamu. Ni aina ya 
haki. Ni tamaa ya mtu kufichuliwa au mtu awajibike kupitia roho 
ya hasira na tamaa ya kulipiza kisasi. L Na kwa kweli, kwa Ukristo, 
hii inahitaji tu uvumilivu kidogo kwa sababu ndani ya Ukristo, sio 
lazima kuwapenda adui zako. Inabidi tu ungojee Mungu 
awaunguze hadi wafe. 

Na kisha, "Ona, nilikuambia, ulipaswa kunitendea haki. Kwa 
sababu haukunitendea haki, tazama sasa unaungua kuzimu, 
samahani. Nilikuonya.Huh? Nilijaribu kukuambia hilo ila 
ulinitendea vibaya." Kwa hiyo, haya ndiyo mambo ya maisha, 
sivyo? Jinsi tunavyoshughulika sisi kwa sisi. Kwa sababu 
tunapozungumza juu ya .... Kujengwa kwa Hekalu na chukizo la 
uharibifu lililonenwa na nabii Danieli, lakini hekalu linawakilisha 
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roho yetu ya kibinadamu na hadi kuwe na utakaso wa mioyo yetu 
ya kibinadamu kutoka kwenye chukizo la uharibifu. hakuwezi 
kuwa na utakaso wa udhihirisho wowote wa nje wa hili. 

Sisi ni hekalu la Mungu aliye hai, na tunahitaji kusafishwa. 
Tunahitaji kusababisha dhabihu na sadaka kukoma kati ya masikio 
haya. "Haja ya watu wengine kulipia makosa yao dhidi yetu na 
kuudhika na kufadhaika ambayo ni sehemu kubwa ya utu wetu. 
Hili ni chukizo linalofanya ukiwa." Na kuna nukuu ambayo 
niliisikia jana ambayo nadhani inafaa kurudiwa. Nilimsikia tu 
bwana huyu akisema, alisema hivi, kwa maneno mazito, 
"Tunapouchukulia uovu kwa nje, tunakuwa waovu." Na ndiyo 
maana uzoefu wangu wa Waadventista umekuwa mbaya kwa 
sababu nilikuwa nimeuchukulia uovu kutoka nje kwa namna ya 
Kanisa Katoliki la Kirumi, upapa. Nimeliweka nje chukizo 
linalofanya uharibifu ndani ya mamlaka ya Kirumi. Na huyo sio 
mimi. 

Mimi si Babeli imeanguka. Iko kule nje. Lakini unauchukulia ubaya 
kuwa uko nje, unakuwa mbaya kwa sababu umepofushwa na 
ukweli kwamba umeumbwa kwa unga mmoja na unafanya kazi 
kwa nia moja na mnyama. Huwezi kuukwepa mfumo wa mnyama 
mpaka utakapolifunua chukizo lifanyalo uharibifu na huwezi 
kulifunua chukizo lifanyalo uharibifu kama hujui Injili hii ya 
ufalme isemayo juu ya mateso ya Kristo, ukweli kwamba Kristo na 
Baba yake wako tayari kuendelea kuyabeba daima, na kuchukua 
mapigo ya wanadamu waovu bila kurudisha kulipiza, bila kujibu 
mapigo. 

Nakumbuka nikiwa kijana mdogo, nilipokuwa nikifikiria juu ya 
wale ambao wangethubutu kuwatendea ujueri watoto wadogo, na 
hasira ambayo ningelihisi na kutaka kuangamiza uchafu kama huo, 
hisia za ndani, kwa nje ni uovu. Ni kutafuta kudhihirisha tu 
upatanisho nje yako mwenyewe. Je, hatupaswi kuwahurumia watu 
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kama hao badala yake? Watamwambia nini Baba yao 
watakapomwona? Hatawahukumu. Atasema tu, "Mtoto wangu, 
kwa nini? Kwa nini hukufanya hivi?" Hakuna hukumu. Na ukweli 
kwamba Baba hawahukumu, ni jambo kubwa sana kwao kuibeba 
hukumu yao wenyewe, ni kubwa sana kwamba mioyo yao inajawa 
hofu na uchungu wa nafsi. 

Nadhani nitafunga na pointi hii. Hatimaye, ndugu zangu, nilijaribu 
kuweka mawazo fulani, nikijaribu kukusanya mawazo juu ya 
baadhi ya mambo ambayo tunayashughulikia katika kitabu hiki 
kidogo kiitwacho Cross Examineed and Cross Encountered, 
ambapo nazungumzia injili hii ya ufalme katika sura chache za 
kwanza kuhusu mateso ya Mungu na Mwana wake, na katika 
mfumo wa ujumbe wa 1888 ili kufahamu kile ambacho mfumo wa 
dhabihu ulikuwa hasa. Hiki ni kikwazo kikubwa zaidi kwa Ukristo 
kuelewa mfumo wa dhabihu, na kwa nini Mungu alianzisha 
mfumo wa dhabihu? Yote yalikuwa ya nini? Uchinjaji huo wote wa 
wanyama bila sababu. Na bado kuna mambo machache katika 
Maandiko, "dhabihu na sadaka sikutaka, sadaka ya kuteketezwa na 
sadaka ya dhambi, sikuhitaji." “Nilipowatoa katika nchi ya Misri, 
sikuwaagiza juu ya sadaka za kuteketezwa na dhabihu.” 

Nini? Kwa hili, ninashukuru sana, sana, na ninaishia hapo kwa 
maelezo haya. Sharyn alipata fursa ya kushiriki pamoja na kijana 
kutoka Tennessee baadhi ya machapisho yetu, na hiyo ikaenda 
Kanada. Na hivi majuzi nilipata jumbe kadhaa kutoka kwa baadhi 
ya vijana katika eneo la Toronto. Na jibu lao kwa kitabu hiki ni 
kwamba, walionyesha baadhi ya nuru angavu zaidi kuliko 
ambavyo wamewahi kusoma juu ya somo la msalaba, katika 
kutunga msalaba, katika tofaa za dhahabu na picha za fedha, ili 
kupata ufahamu wa kweli wa kile ambacho ni uhalisia wa msalaba , 
ukweli unaouhusu. Ndio maana kina maana mara mbili cross 
examined and cross encountered. Msalaba ukifanywa upya katika 
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picha ambayo naamini kwamba injili hii, ufalme ungetutaka 
tuwasilishe. Na kwa hivyo, kuna mambo mengi katika kijitabu hiki, 
ambayo ni ganda la mbegu, ninaamini katika mambo makubwa 
zaidi yajayo katika suala la jinsi tunavyoelewa msalaba wa Kristo 
na injili hii ya ufalme. 

Mwaliko wangu ni kusoma na kujifunza baadhi ya mambo haya. 
Kwa wale ambao wamekuwa katika safari pamoja nasi, wakitazama 
mambo haya, mambo haya yanakua na kupanuka, na tuko kwenye 
hatihati ninayoamini ya kwenda ulimwenguni kote na injili hii. 
Changamoto, na nadhani tunaanza kuona matunda ya baadhi ya 
haya sasa, Danny Brown huko Thailand alileta mawazo yetu, 
harakati katika sehemu mbalimbali za dunia katika miaka ya 1840, 
harakati inayoitwa Christian Non-Resistance, ambayo ninaamini 
kuwa kwa sehemu ni udhihirisho wa fundisho la Ukristo wa kweli. 
Yesu aliposema, “Usingane na mwovu,” au kama katika tafsiri za 
kisasa, “Usimpinge mtu mwovu,” hii ndiyo changamoto kwetu 
sasa. Ikiwa Mungu hapingi mtu mwovu kwa kutafuta kufisha 
maisha yake kwa sababu ya uovu wake, lakini anawaruhusu 
kufikia hitimisho kamili bila kujaribu kutumia nguvu kufupisha 
maisha yao, nini maana ya sisi katika suala la kushughulika kwetu 
na uovu ambao umewekwa juu yetu? 

Na hili ndilo jambo, hili ndiyo changamoto tunayopaswa kuzingatia 
kwa sababu Testimonies vol 5, ukurasa wa 111, "Kuzunguka kila 
mtu, kuna mazingira," unakumbuka kauli hiyo? Na mtu 
anapokuwa na hasira na uovu na chuki ndani yake, hutoa mitetemo 
katika mazingira ya chuki na kisasi na hukumu. Na wakati 
mitetemo hiyo kutoka kwa mtu inapokuingia, ikiwa haumo ndani 
ya Kristo, ikiwa huelewi Kristo ni nani, mitetemo hiyo itatetemeka 
kwa silika yako ya asili ya kibinadamu na mara moja unakuwa 
mfano wao wa kioo, isipokuwa Kristo ameumbika ndani yako. Na 
utatamani kupinga uovu wa mtu mwingine na kumfikisha mhusika 



Injili hii ya Ufalme 

 

30  

kwenye haki. Lakini katika mafundisho tunayoyaona hapa ya 
kwamba mfuasi wa kweli wa Kristo, mtu anapowatendea mabaya, 
kwamba hatafanya jaribio la kuwapeleka mbele ya haki, bali ni 
kuwasihi tu juu ya njia wanayoiendea si kwa hasira, si kwa jeuri, 
bali kwa upendo. 

Sema, "Ndugu, njia hii unayoichukua, utajidhuru mwenyewe." 
Nakumbuka kusikia hadithi moja ya mtu, pengine kule Rwanda, 
ambako alipelekwa kuuawa, na walikuwa wakitaka kumuua, 
akasema, labda ni Amerika ya Kusini. Akasema, “Usitie damu 
kwenye koti langu hapa. Unalihitaji. Chukua koti langu, lichukue. 
Hakuna haja ya kulichafua koti hili. Unaweza kulitumia. Mkristo 
Kutokuwa na Upinzani. Lakini kuwa na imani kama hiyo, hii ndiyo 
itabadilisha ulimwengu. 

Lakini nitazungumza zaidi juu ya hili katika suala la kumiliki 
uzoefu huu. Na hapa ndipo sehemu inayofuata ya ujumbe wa 
Malaika wa kwanza inapokuwa muhimu sana. Mwabuduni yeye 
aliyeziumba mbingu na nchi, bahari na chemchemi za maji. Na 
tutaangalia zaidi hilo, kuhusu kumiliki roho hii, roho ya kutopinga, 
kutolipiza kisasi mtu anapokupiga kwenye shavu moja ambapo 
utampa na shavu jingine pia. Na ninaamini kwamba katika siku za 
usoni zilizo karibu sana, kwamba mbegu zinazopandwa sasa za 
injili hii zitadhihirishwa kwa njia kubwa sana. Na ninatazamia sana 
wakati huo. 

Naam, asante kwa kusikiliza. Namtukuza Bwana kwa baraka hii. 
Tuna vitabu hivi vyote, Key to Empower the Third Angel's 
Message, Natural Justice and Atonement, na Cross Examined viko 
hapo. Na tunazo nakala chache za kitabu cha Comforter, ambacho 
wakati nilipokuwa nikirudi kutoka Marekani mara ya mwisho, 
nilitazama filamu kuhusu jinsi jumuiya ya Wamormoni huko Utah 
walivyokuwa wakishughulikia swali la mashoga na ni nini jibu letu 
kwa ushoga? Je, tuwafuate Wabaptisti wa Westboro katika 
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kushughulikia swali hili? Ninashughulika na baadhi ya hayo katika 
kitabu hiki, katika suala la, je, tunapaswa kuwahukumu? Naam, 
wengi ndani ya jumuiya ya mashoga wanawahukumu Wakristo, 
sivyo? 

Je, ni suala tu la kila jamii kuhukumu nyingine na kujiona bora 
kuliko nyingine? Baba anaposema usihukumu, sote tuna Biblia. 
Tunajua matokeo ya kile kitakachotokea. Hata hivyo, sitaendelea. 
Imeandikwa katika kitabu Comforter. Nitapiga magoti na tutafunga 
kwa maombi. Baba yetu uliye mbinguni, nakushukuru kwa injili hii 
ya ufalme. Siwezi kumwelewa vilivyo Baba yako anayeteseka. 
Nakuabudu tu. 

Ninakushukuru kwa ustahimilivu wako, saburi yako, uvumilivu 
wako kwetu, mwingi wa rehema na ukweli. Nami Baba 
ninakuomba hiyo Roho, Roho wako mzuri mwenye ujasiri 
aliyefunuliwa ndani ya Mwanao. Nawaombea ndugu zangu kaka 
na Dada wakisikiliza kwamba tupate kuomba na kupokea, 
tukikuita na kusema, Baba, utupe roho yako, roho yako nzuri 
iliyojaa upendo, furaha na amani juu ya hao hakuna sheria na 
kwamba tutakuwa wanafunzi wenye bidii wa neno kukusanya 
vipande vyote vilivyosalia, ili tuuingie mji wa mbinguni pamoja, 
nami ninakushukuru katika jina la Yesu, amina. 
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 Na kwa hiyo ni jambo lisilochukulika kabisa kuwa 
Mungu yuko tayari leo kuteseka kwa ajili ya vifo vya 
watoto wachanga 125,000 ambao hawajazaliwa, 3000 
waliokufa kwa kujiua, Elfu tatu na nusu waliouawa kwa 
ajali ya magari leo, maelfu na maelfu ambao wamekufa 
kwa kuzidiwa na madawa ya kulevya leo na maumivu 
na machungu yote ambayo yameambatana na mauaji 
hayo. Ameyavumilia yote hayo siku hii ya leo, ili 
kwamba uweze kupata siku nyingine ya kuishi na 
kumpa Kristo moyo wako na kujitoaa mwenyewe 
kikamilifu kwake ili kwamba Kristo, tumaini la utukufu 
apate kuumbika ndani yako. 

Ili kwamba, Pale Kristo atakapodhihirishwa kikamilifu 
katika wale 144,000, kama ufunuo 14:1 isemavyo, 
wametiwa muhuri wa jina la Baba, ambalo ni tabia yake, 
ambayo imeandikwa katika amri 10, ndipo sasa 
tutakapoweza kwenda nyumbani. Lakini mpaka Injili hii 
ya Ufalme itakapohubiriwa. “Na injili hii ya ufalme 
itahubiriwa katika mataifa yote kuwa ushuhuda kwa 
mataifa yote ndipo ule mwisho utakapokuja.” Ni injili ya 
kujikana nafsi. Ni injili ya kujikana nafsi kusikotamkika. 
Na kwa kumtazama Mungu wa injili hii, utaweza 
kubadilishwa na kufanana na sura yake, ikiwa utaiamini. 
Na unaweza kuanza kujikana nafsi na kuanza kuomba 
na kusali kwa ajili ya Roho wa Mungu, kwa namna 
ambayo hujawahi kuomba kabla, “Bwana, Nataka 
kufanana nawe.” 
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